

ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับจังหวัด และระดับเขต ประจำปี 2565



ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) : อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ประเภทแหล่งเรียนรู้ที่ขึ้นทะเบียน โคนม ชนิดปศุสัตว์ที่เลือก โคนม

นายสุรศักดิ์ แซ่ลี อายุ 43 ปี เบอร์โทรศัพท์ 064-954-2824



องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาเด่นด้านปศุสัตว์

ด้านพันธุ์สัตว์ มีการพัฒนาพันธุ์กรรมทั้งโคนมและโคเนื้อ โดยนำน้ำเชื้อจากของกรมปศุสัตว์และน้ำเชื้อจากต่างประเทศรวมไปถึงน้ำเชื้อแยกเพศมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ทำให้ทั้งโคนมและโคเนื้อในฟาร์มมีลักษณะที่สวยงาม ทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพ และยังได้มีการจดบันทึกพันธุประวัติของสัตว์ทุกตัวอย่างชัดเจน มีการแบ่งจำหน่ายพันธุ์โคให้กับเกษตรกรที่สนใจในราคาที่ไม่สูงเกินไป เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงโคที่มีพันธุ์กรรมที่ดี นำไปปรับปรุงในฟาร์มของตนเอง

ด้านอาหาร อาหารหยาบ คือ หญ้าแพงโกล่าสดเป็นหลักและเสริมด้วยข้าวโพดหมักและฟาง ในส่วนของอาหารข้น ใช้อาหารข้นของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และมีการวางแผนในช่วงฤดูแล้ง ก็จะมีการกักตุนข้าวโพดหมักและไซเลทไว้ในช่วงที่หญ้าไม่เพียงพอ

ด้านการจัดการโรงเรือน โรงเรือนเป็นแบบจั่ว2ชั้นให้กับแม่โครีดนม เพื่อเป็นการระบายความร้อนทำให้แม่โคอยู่สบายลดภาวะเครียด ส่งผลให้แม่โคผลิตนมได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพ เนื่องจากสามารถกินอาหารได้ตลอดเวลาเพียงพอตามความต้องการ ในส่วนของโคเนื้อ ก็จะเป็นลักษณะโรงเรือนแบบหน้าจั่วและหมาแหงน ซึ่งมีร่มเงาเพียงพอ กับจำนวนของโค สำหรับพื้นดินในแต่ละโรงเรือนเราจะมีการจัดไว้สำหรับโคเพื่อให้โคได้เดินออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยลดภาวะการเกิดโรคต่างๆได้

ด้านการสุขาภิบาล มีการจัดทำบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม มีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับจุ่มเท้าก่อนเข้าฟาร์ม น้ำเสียที่เกิดจากฟาร์มจะไหลลงสู่แปลงหญ้า ส่วนมูลวัวก็มีการจัดเก็บและตากให้แห้ง เพื่อส่วนหนึ่งไว้จำหน่าย และนำไปใส่แปลงหญ้า มูลวัวตากแห้งบางส่วนก็ให้กับชาวบ้านนำไปใส่แปลงผักสวนครัว ใสต้นไม้ และนำไปเลี้ยงไส้เดือนในโครงการหมู่บ้าน(Zero waste) สำหรับการกำจัดคั้นจะทำตามโปรแกรมของปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด

ด้านมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์มได้รับการรับรองเป็นฟาร์มโคนมมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ได้รับการตรวจโรคประจำปีของกรมปศุสัตว์

ด้านการตลาด ผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพส่งให้กับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผลิตโคนมสาวท้องให้กับเกษตรกรในราคาตัวละประมาณ 40,000 บาท รายได้จากการประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ ทางฟาร์มมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมดิบ โคนมสาวท้อง โคนมคั้น โคนมคัดทิ้ง และมูลวัว ดังนี้ ปี 2562 จำนวน 2,570,000บาท ปี 2563 จำนวน 2,850,000บาท ปี 2564 จำนวน 2,980,000 บาท